

1



เลขรับ 183/66  
วันที่ 27 มี.ค. 66  
เวลา

ที่ ชย ๑๓๑๘/๑๐

ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต  
ถนนสุนทรารายณ์ ชย ๓๖๒๓๐

๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข  
ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในอากาศจังหวัดชัยภูมิ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต นายกองค้การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง  
กำนัน ทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ ชุด  
ที่ ชย (กปภจ) ๐๐๒๑/ว ๐๑๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ แจ้งว่าในช่วงฤดูแล้ง  
โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน จังหวัดชัยภูมิได้ประสบปัญหาอันเกิดจากการจุดไฟเผาในที่โล่ง  
และพื้นที่ริมทาง รวมทั้งพื้นที่การเกษตร ทั้งการเผาขยะ เผาเศษใบไม้และเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตรกรรม และ  
พื้นที่ริมทาง ทำให้เกิดมลพิษจากฝุ่นละอองในอากาศ หรือฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เป็นประจำทุกปี

ในการนี้ เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง  
ขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดชัยภูมิ โดยเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาจเกิดขึ้น  
ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ หันต่อเหตุการณ์ อำเภอจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน  
ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการตามหนังสือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย (กปภจ)  
๐๐๒๑/ว ๐๑๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน นายคอบด.บ้านไร่  
เพื่อโปรดทราบ  
แจ้ง.....  
เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป  
(นางสาววสินดา จังโกฏี)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอแสดงความนับถือ

จ.อ.  
(นายจตุร พึ่งกุลส)  
หัวหน้าสำนักงานปลัด  
(นายศุภกฤษ สุขานเจริญ)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  
นายปัญญา จินดาวงค์  
นายอำเภอเทพสถิต

ที่ทำการปกครองอำเภอ

ฝ่ายความมั่นคง

โทร ๐๔๔-๘๕๗๒๐๕

โปรดส่งวาร.....

(นายมนตรี สติธรรมวัฒน์)

นายสมานต์ เสด็จบันทึก



วันที่ ๒๖ / ๑๕๖๖  
วันที่ ๕/๑/๖๖  
เวลา .....

ที่ ชย (กปภจ) ๐๐๒๑/ว ๐๑๗

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ  
ถนนบรรณาการ ชย ๓๖๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญห  
ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในอากาศจังหวัดชัยภูมิ

เรียน แจ้งท้าย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ ชุด  
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในอากาศจังหวัดชัยภูมิ

ด้วยในช่วงฤดูแล้ง โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน จังหวัดชัยภูมิได้ประสบปัญหา  
อันเกิดจากการจุดไฟเผาในที่โล่ง และพื้นที่ริมทาง รวมทั้งพื้นที่การเกษตร ทั้งการเผาขยะ เผาเศษใบไม้  
และเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ริมทาง ทำให้เกิดมลพิษจากฝุ่นละอองในอากาศ หรือฝุ่นละออง  
ขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) เป็นประจำทุกปี

ในการนี้ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>)  
จังหวัดชัยภูมิ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ จึงได้  
จัดทำประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข  
ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในอากาศ สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ  
และถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยตาม QR Code ที่ปรากฏด้านท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมปิติ ไตรศักดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  
ผู้อำนวยการจังหวัด



สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ

โทร/โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๓๓๒๕



- ๓๗. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรทอง
- ๓๘. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูแลนคา
- ๓๙. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
- ๔๐. หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
- ๔๑. หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าดาดโตน-ภูแลนคา
- ๔๒. หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูเขียว
- ๔๓. หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาม้าง
- ๔๔. หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะแบก-ห้วยใหญ่



ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ  
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในอากาศจังหวัดชัยภูมิ

ในช่วงฤดูแล้งของทุกปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน จังหวัดชัยภูมิได้ประสบปัญหาอันเกิดจากการจุดไฟเผาในพื้นที่ป่า พื้นที่ริมทาง พื้นที่โล่ง และพื้นที่การเกษตร ทั้งการเผาขยะ เผาเศษใบไม้ และเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตรกรรม ทำให้เกิดมลพิษจากฝุ่นละอองสะสมในอากาศ หรือฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>)

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาคาการจุดไฟเผาในที่โล่ง พื้นที่การเกษตร พื้นที่ริมทาง และปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ป้องกันอันตราย จากอัคคีภัย เน้นย้ำให้ประชาชนมีจิตสำนึก และสร้างความตระหนักถึงอันตรายจากการเผา รวมทั้งเป็นการป้องปรามพฤติกรรมการลักลอบเผา จึงให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนร่วมมือกันดำเนินการ ดังนี้

๑. มาตรการประชาสัมพันธ์

มอบหมาย คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน (ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม : Joint Information Center) เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการทุกส่วนราชการ อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ภาคเอกชน ภาคประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทาน ในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ และสร้างการรับรู้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้เข้าใจ และเห็นความร่วมมือในการแก้ไขปัญหไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ตลอดจนการดูแลสุขภาพบนฐานข้อมูลที่เป็นเอกภาพ โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

๑.๑ การประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เป็นการจัดหน่วยประชาสัมพันธ์ ออกไปพบปะประชาชนในลักษณะเคาะประตูบ้าน รดกระจายเสียง หรือประชาสัมพันธ์ตามช่วงเทศกาล งานประเพณีต่างๆ ในชุมชน โดยทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย ประชาสัมพันธ์ ในหลากหลายช่องทาง ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย และดำเนินการประชาสัมพันธ์ตลอดทั้งปี

๑.๒ การเผยแพร่ความรู้ในรูปของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจัดนิทรรศการ ให้การศึกษา แจกจ่ายเอกสารและสิ่งตีพิมพ์ โดยสร้างสื่อและเผยแพร่ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

๑.๓ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง โดยบูรณาการทั้งภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรทุกภาคส่วน โดยเพิ่มความเข้มข้นในการประชาสัมพันธ์ในช่วงเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ และสร้างทีมโฆษกชุมชน โดยให้ประชาชนในพื้นที่เป็นผู้ให้ข้อมูลและกระจายข้อมูล ให้ทั่วถึงในเขตเมือง และนอกเขตเมือง ครอบคลุมทั้ง ๑๖ อำเภอ

๑.๔ รณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ไฟป่าอย่างต่อเนื่อง เพิ่มช่องทางการสื่อสารที่มีการตอบโต้ ส่งข่าวสารได้เข้าใจง่าย รวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนทราบถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง การระมัดระวังอันตรายจากไฟป่า และผลกระทบจากไฟป่า โดยเฉพาะผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ และประชาชนกลุ่มเสี่ยง

๑.๕ รณรงค์และขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ชุมชน/หมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ ปฏิบัติตามคำสั่ง ประกาศ และมาตรการที่จังหวัดและอำเภอ กำหนดอย่างเคร่งครัด

๑.๖ หน่วยงานด้านการศึกษา กำหนดกิจกรรมหรือเพิ่มเติมองค์ความรู้เรื่อง ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มเยาวชน เพื่อสร้างความรู้ ความตระหนัก ถึงปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่

๒. มาตรการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่

๒.๑ การนำเชื้อเพลิงมาใช้ประโยชน์

๒.๑.๑ ในพื้นที่ป่า

มอบหมาย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ทุกแห่ง และศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ เป็นหน่วยงานหลัก ในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง โดยการนำใบไม้ ในพื้นที่ป่ามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบการ "ชิงเก็บ ลดเผา" เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า โดยให้ทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่ร่วมบูรณาการดำเนินการ

๒.๑.๒ ในพื้นที่เกษตรกรรม

มอบหมาย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเกษตรจังหวัด ชัยภูมิ สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ และสำนักงานปศุสัตว์ที่จังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยงานหลัก ในการส่งเสริมให้ เกษตรกร นำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ ตลอดจนสนับสนุนการไถกลบตอซัง และการทำปุ๋ยหมัก เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงและลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม และส่งเสริมให้เกิดรายได้ทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยให้ทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่ร่วมบูรณาการดำเนินการ

๒.๑.๓ ในพื้นที่ชุมชน

มอบหมาย อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลัก ในการส่งเสริม ให้ประชาชนนำเศษวัชพืช ใบไม้แห้ง กิ่งไม้มาใช้ประโยชน์ เช่น การทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในครัวเรือน การทำงานใบไม้ การนำใบไม้มาอัดก้อนเพื่อการแปรรูป เป็นต้น และส่งเสริมให้เกิดรายได้ทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่ร่วมบูรณาการดำเนินการ

๒.๒ การชิงเผาตามหลักวิชาการ

๒.๒.๑ ในพื้นที่ป่า

มอบหมาย อุทยานแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ทุกแห่ง และศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดทำแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง โดยการชิงเผาตามหลักวิชาการ โดยกำหนดพื้นที่ พิกัดแปลง ช่วงเวลาจัดการเชื้อเพลิงให้มีความเหมาะสม และคำนึงถึงสภาพอากาศ เพื่อป้องกันมิให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่ ในส่วนของพื้นที่ป่าชุมชน ให้ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชน เพื่อดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น เมื่อดำเนินการจัดทำแผนแล้วเสร็จ ให้แจ้งแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงให้อำเภอ และจังหวัดรับทราบ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการ บริหารจัดการเชื้อเพลิงตามแผนที่กำหนด ในกรณีกำลังพลไม่เพียงพอ ให้บูรณาการดำเนินการร่วมกับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ การบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยการชิงเผาตามหลักวิชาการให้ดำเนินการได้เท่าที่จำเป็นต่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ พันธุ์ไม้ ระบบนิเวศน์ และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ

๒.๒.๒ ในพื้นที่เกษตรกรรม

มอบหมาย อำเภอบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเกษตรในพื้นที่ (พื้นที่เกษตรกรรมที่มี เอกสารสิทธิ์/พื้นที่ ส.ป.ก.) อุทยานแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ทุกแห่ง (พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒) สำรวจความจำเป็นของ เกษตรกรในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ปริมาณเชื้อเพลิง และความพร้อมของเชื้อเพลิง และจัดทำแผนการบริหาร จัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตรกรรม โดยกำหนดพิกัดแปลง ขนาดพื้นที่ ทั่วเวลา และระยะเวลาการจัดการ เชื้อเพลิงให้มีความชัดเจนเหมาะสมตามบริบทในแต่ละพื้นที่ และคำนึงถึงสภาพอากาศ เพื่อป้องกันมิให้ส่งผล กระทบต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่ โดยขออนุมัติแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงดังกล่าว ผ่านอำเภอ และจังหวัดตามลำดับ

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ เมื่อได้รับการอนุมัติจึงสามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ได้ โดยนายอำเภอ มอบหมายเจ้าหน้าที่กำกับดูแล ติดตามและควบคุมการบริหารจัดการเชื้อเพลิงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒.๒.๓ ในพื้นที่ชุมชน พื้นที่สาธารณะ และพื้นที่อื่นๆ

มอบหมาย อำเภอบูรณาการร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ชุมชน พื้นที่สาธารณะ และพื้นที่อื่นๆ โดยกำหนดพื้นที่กีดแปลง ขนาดพื้นที่ ระยะเวลา และระยะเวลาการจัดการเชื้อเพลิงให้มีความเหมาะสม และคำนึงถึงสภาพอากาศ เพื่อป้องกันมิให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่ โดยแจ้งแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงให้จังหวัด รับทราบ และดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยนายอำเภอ มอบหมายเจ้าหน้าที่กำกับดูแล ติดตามและควบคุมการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยการชิงเผาตามหลักวิชาการ ทั้งในพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชน พื้นที่สาธารณะ และพื้นที่อื่นๆ ให้ดำเนินการตามกรอบแนวทาง ดังนี้

๑) ให้อำเภอรวบรวมแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยการชิงเผา ตามหลักวิชาการ ทั้งในพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชน พื้นที่สาธารณะ และพื้นที่อื่นๆ มาจัดทำเป็นแผนในภาพรวมของอำเภอ และรายงานให้จังหวัดรับทราบ ตลอดจนกำกับ ติดตาม และควบคุมแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงให้เป็นไป ตามแผน และกำหนดมาตรการป้องกันมิให้เกิดการลุกลามและขยายเป็นวงกว้าง

๒) กำหนดพื้นที่การบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยการชิงเผาตามหลักวิชาการ ให้มีขนาดไม่เกิน ๕๐ ไร่ต่อแปลง และให้ดำเนินการจัดทำแนวกันไฟรอบบริเวณ ให้มีความกว้างอย่างน้อย ๔ เมตร ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และต้องมีการดูแลทุก ๑๕ วัน

๓) จัดเตรียมกำลังคนและเครื่องมือในการดับไฟให้พร้อม และเพียงพอต่อการควบคุมไฟ หากเกิดการลุกลามของไฟออกนอกเขตการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยการชิงเผาตามหลักวิชาการ

### ๓. มาตรการลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟ

การลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟในพื้นที่อำเภอ มอบหมายให้นายอำเภอ ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ มอบหมายภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบแก่ชุดปฏิบัติการทุกชุดปฏิบัติการ ให้ดำเนินการ เฝ้าระวัง ลาดตระเวน และดับไฟ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยมีชุดปฏิบัติการเฝ้าระวัง ลาดตระเวน และดับไฟ ในระดับหมู่บ้าน ตำบล เป็นแกนหลัก และสนธิกำลังชุดปฏิบัติการในสังกัดหน่วยทหาร ตำรวจ อุทยานแห่งชาติ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ทุกแห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเข้าระงับเหตุให้ทันเวลาเมื่อเกิดเหตุการณ์

### ๔. มาตรการเผชิญเหตุ ในสถานการณ์วิกฤต

มอบหมาย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยงานบูรณาการ ในการประสานการปฏิบัติ ตามแผนเผชิญเหตุไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) จังหวัดชัยภูมิ ปี ๒๕๖๕ : ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

### ๕. มาตรการลดฝุ่นละอองในพื้นที่เขตเมือง

มอบหมาย อำเภอ เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดทำแผนการลดฝุ่นละอองในพื้นที่เขตเมือง/ชุมชน ให้ครอบคลุมทุกอำเภอ โดยบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยทหาร ตำรวจ แขวงทางหลวงชัยภูมิ แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ สถานีดับไฟป่า และอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ ในการปฏิบัติการกิจเพื่อลดฝุ่นละออง โดยมีแนวทางดังนี้

๕.๑ จัดทำแผนการลดฝุ่นละอองในพื้นที่เขตเมือง/ชุมชนให้ ครอบคลุมทุกอำเภอ และมอบหมายภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม กำหนดพื้นที่ลดฝุ่นละอองที่ตรงกับความต้องการของชุมชน

๕.๒ ประชาสัมพันธ์แผนการลดฝุ่นละอองในพื้นที่เขตเมือง/ชุมชนให้ประชาชนและทุกภาคส่วน ในพื้นที่รับทราบ เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ลดความตื่นตระหนกและบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ต่อทรัพย์สินของประชาชน

๕.๓ เมื่อค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน หรือ PM<sub>2.5</sub> มีแนวโน้มสูงขึ้น จนอยู่ในระดับตั้งแต่ ๔๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ให้ปฏิบัติตามแผนการลดฝุ่นละอองในพื้นที่ จนกว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน หรือ PM<sub>2.5</sub> ลดอยู่ในระดับไม่เกิน ๔๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

## ๖. มาตรการดูแลสุขภาพของประชาชน

มอบหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำ แผนการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

๖.๑ ให้ความรู้แก่ประชาชน สร้างความตระหนัก ตลอดจนแนะนำวิธีการดูแลและป้องกันสุขภาพตนเองในห้วงวิกฤติไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ

๖.๒ สำรวจและขึ้นทะเบียนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน สามารถสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว แม่นยำ และทันต่อสถานการณ์

๖.๓ สำรวจและติดตั้งเครื่องวัดปริมาณฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub> ในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่วิกฤติ ตลอดจนสื่อสาร ทำความเข้าใจ ให้ความรู้แก่ประชาชนในการอ่านค่า แปรผลตามมาตรฐานที่ถูกต้อง ตลอดจนให้ความรู้ในการป้องกัน ดูแลสุขภาพของตนเอง และคนในครอบครัว เพื่อลดความตื่นตระหนกของประชาชน อีกทั้งเพื่อให้ชุมชนใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเบื้องต้น ประกอบการตัดสินใจในการจัดกิจกรรมชุมชนตามความเหมาะสม

๖.๔ จัดเตรียมห้องปลอดฝุ่น ตามมาตรฐานของกรมอนามัยในสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง และขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และส่งเสริมภาคเอกชน และสถานประกอบการ จัดเตรียมห้องปลอดฝุ่น เพื่อบริการแก่ประชาชนในห้วงวิกฤติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

๖.๕ จัดตั้งคลินิกมลพิษในโรงพยาบาลและจัดหาเครื่องช่วยหายใจแบบ HOME Ventilator เพื่อสำรองไว้ให้ผู้ป่วยโรค COPD/หอบหืด/โรคหัวใจ

## ๗. มาตรการบังคับใช้กฎหมาย

ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่ตามกฎหมาย มีหน้าที่ร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อแจ้งความจับกุม ดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่บุคคลผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด ตามกรณีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๗.๑ การจุดไฟเผาทุกกรณี ซึ่งมีได้เป็นการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามแผน

ห้ามมิให้มีการจุดไฟเผาในพื้นที่ป่า พื้นที่ทำกิน พื้นที่ริมทางหลวง พื้นที่ริมทางหลวงท้องถิ่น พื้นที่ชุมชน และพื้นที่สาธารณะ ซึ่งมีได้เป็นการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามแผน โดยให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่ตามกฎหมายลาดตระเวน ตรวจสอบ เพื่อป้องปรามผู้กระทำความผิด ทั้งนี้ หากพบผู้กระทำความผิดให้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อแจ้งความจับกุม ดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่บุคคลผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด ในส่วนของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กำกับ ดูแล และควบคุมมิให้มีการจุดไฟเผาขยะมูลฝอยอย่างเด็ดขาดทุกกรณี

๗.๒ การควบคุมแหล่งกำหนดมลพิษอื่นๆ

(๑) มลพิษจากการก่อสร้าง มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่ดำเนินการก่อสร้าง ให้ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างในพื้นที่อย่างเคร่งครัด เช่น การรื้อถอน การขุดดิน ถมดิน และการขนส่งวัสดุ เพื่อป้องกันมิให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายสู่สิ่งแวดล้อม

(๒) มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม มอบหมายสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่มีอำนาจอนุญาตการประกอบกิจการโรงงาน ให้ควบคุมการประกอบกิจการมิให้เกิดการฟุ้งกระจาย ของฝุ่นละอองและมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก

(๓) มลพิษจากการจราจร มอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ บูรณาการร่วมกับตำรวจและฝ่ายปกครอง ในการกำกับ ดูแล และควบคุมยานพาหนะบนท้องถนน มิให้ปล่อยไอเสียของยานพาหนะ เกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ หากพบการกระทำความผิดซึ่งก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด



๘. มาตรการสร้างความยั่งยืน

๘.๑ การฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้

มอบหมาย อุทยานแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ทุกแห่ง ดำเนินการสำรวจพื้นที่เสียหายและฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ โดยบูรณาการทุกส่วนราชการ อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ภาคเอกชน ภาคประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทาน ตลอดจนดำเนินโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า รวมถึง กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำรวจความต้องการและความพร้อมของชุมชน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เหมาะสมกับชุมชน เช่น กิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ การสร้างฝายมีชีวิต เป็นต้น

๘.๒ การน้อมนำพระราชดำริ "สร้างป่า สร้างรายได้ "

มอบหมาย ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ น้อมนำ พระราชดำริ "สร้างป่า สร้างรายได้" ดำเนินการในพื้นที่โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ พื้นที่ป่าชุมชน และ พื้นที่จัดการที่ดินทำกินให้กับชุมชน (คทช.) โดยบูรณาการทุกส่วนราชการ อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ภาคเอกชน ภาคประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมดำเนินการส่งเสริมให้ครบทุกกระบวนการตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน เช่น ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับชุมชน

๘.๓ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกรและชุมชนปลอดการเผา

มอบหมาย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ และสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยงานหลักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกษตรกร และส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกรและชุมชนปลอดการเผา เช่น กิจกรรมการส่งเสริมให้ประชาชนเฝ้าระวังการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก รวมถึงส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นต้น รวมทั้ง ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว สนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจในรูปแบบของวนเกษตร และการทำเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยสำรวจความต้องการและความพร้อมของชุมชน เพื่อส่งเสริมการปลูกเพื่อลดการเผาที่เหมาะสมกับชุมชน และเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิ์ในการทำกินในแต่ละชุมชน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายโสภณ สุวรรณรัตน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ